



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกและหลายประเทศจับตาเรื่องการคลายล็อกกัญชาทางการแพทย์ของไทย โดยทั่วโลกยังถือกัญชาเป็นยาเสพติด แต่ประกาศเพิ่มว่า สาร THC ไม่เกิน 0.2% สามารถนำไปผสมในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ ซึ่งกัญชาสายพันธุ์ไทยมีสาร THC ประมาณ 10% ถ้าสกัดไม่ดีเอามาหยดใต้ลิ้นอาจจะทำให้โคมาได้ จึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุม แพทย์ที่สั่งจ่ายต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาต ส่วนกรณีแพทย์รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ที่หยดน้ำมันกัญชาให้ผู้ป่วย มอบให้ปลัด สธ.ตรวจสอบตามกระบวนการ ส่วนข้อเรียกร้องให้ไทยเปิดกัญชาเสรี มองว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต เพราะปัจจุบันแม้ไม่มีกัญชาเสรีไทยยังมีแนวโน้มผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง หากรัฐบาลใหม่จะปรับแก้กฎหมาย ก็ต้องแก้ไขเป็นประโยชน์ด้านการแพทย์จริงๆ</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้ประสานสสจ.อุทัยธานี ตรวจสอบรายละเอียด ว่า บุคลากรทางการแพทย์และรพ.ได้แจ้งครอบครองนิรโทษกัญชาหรือไม่ และหากยื่นครอบครองในกลุ่มการศึกษาวิจัย กัญชาทางการแพทย์ ก็สามารถสั่งจ่ายยากัญชาได้ในรูปแบบวิจัย แต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบรายชื่อแพทย์ที่สั่งจ่ายยากัญชากับกรมการแพทย์ ไม่พบรายชื่อ ผอ.รพ.หนองฉางเข้ารับการอบรม</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า สำนักข่าวไทย</p>	<p>-เสนอข่าว ที่รพ.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เจ้าหน้าที่รพ.ได้ติดป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ 27-31 พ.ค. 2562 เนื่องจากแพทย์ไปอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ของกรมการแพทย์</p> <p>นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง เปิดเผยว่า ดีใจที่ได้เข้ารับการอบรมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการเปิดรับการอบรมเต็มไปหมดแล้ว แต่ทางกระทรวงให้ความสำคัญ และให้ได้รับการอบรมในรุ่นที่จะถึง เพื่อให้กลับไปเปิดรักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน ข่าวสด คมชัดลึก แนวหน้า ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดอบรมผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยพร้อมกันทั่วประเทศใน 13 เขตสุขภาพ</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม 2,984 คน ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร คาดว่าหลังการสอบเสร็จ 2 สัปดาห์ แต่ละเขตสุขภาพจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้ามายังกรมการแพทย์แผนไทยฯ จากนั้นจะส่งรายชื่อให้ ออย. เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิสั่งใช้ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต่อไป ส่วนความคืบหน้าการจัดหากัญชาเพื่อนำมาปรุงตำรับยาไทยให้ผู้มีสิทธิสั่งใช้ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมได้ โดยหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสกลนคร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ อยู่ระหว่างการปลูก อีกทั้ง ยังประสานให้ทดลองปลูกกัญชาพันธุ์ไทยด้วย และล่าสุด ม.เกษตรศาสตร์ได้ประสานเพื่อขอปลูกกัญชา 2 ต้น ขณะเดียวกัน ยังมีความพยายามนำกัญชาของกลางเกรดพรีเมียม 400 กก. จากป.ป.ส.มาตรวจวิเคราะห์ หากไม่พบการปนเปื้อนคาดว่าจะสามารถปรุงยาได้ต้นเดือน มิ.ย. นี้ และแจกจ่ายผู้ป่วยได้ภายในเดือน ก.ค. กรณีไม่สามารถนำของกลางมาผลิตยาได้ จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหากัญชาพันธุ์ไทยเพื่อนำมาปรุงยาให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย</p> <p>สำหรับตำรับของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนรับรองเป็นตำรับยาของหมอพื้นบ้านเฉพาะรายได้หรือไม่ เช่นเดียวกับการปรุงยาของเครือข่ายใต้ดิน ซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอีก 10 ตำรับ แต่ไม่ได้หมายความว่าผ่านทุกตำรับ ส่วนการนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในการปรุงยา 16 ตำรับ คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้ยาตำรับไทยประมาณ 1,000 คนต่อตำรับ โดยใช้กัญชาสดรวม 11 ตันต่อปี หากสามารถผลิตยาได้ กรมฯ จะกระจายยาไปยัง สสจ. โดยหนึ่งในตำรับยาแรกๆ ที่จะผลิตเป็นน้ำมันสนั่นไตรภพ แก่เมื่อยาคาดจะได้ประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งตับ และยาทริดีสติวงและผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ศิริพร ฉนวนนธ์ เจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ออย. กล่าวในการอบรมผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>มติชน</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>การแพทย์แผนไทย ว่า สิ่งจำเป็นจะต้องยึดคือ ขณะนี้พ้นช่วงนิรโทษกรรมครอบครองกัญชา 90 วันแล้ว หากต้องการปรุญยาที่มีส่วนผสมของกัญชาและมีกัญชาไว้ในครอบครอง จะต้องมาขออนุญาตจากออย.ก่อน มิเช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย แพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านที่แจ้งครอบครองกัญชาในช่วงนิรโทษแล้ว สามารถมีกัญชาไว้ในครอบครองต่อไปได้อีก 3 เดือน จนกว่าออย.จะประกาศให้เข้าสู่ระบบ ที่ถูกต้องตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับล่าสุด และไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านปลูกกัญชาไว้ในบ้านเพื่อใช้ในการปรุญยาให้กับผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นางจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ หมอยาพื้นบ้าน "เอือนหมอยา" ต.สันปูเลย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าหลักเกณฑ์ต่างๆ ของสธ.ไม่ยุ่งยาก เพราะการจะเป็นตำรับยาได้ต้องมีสมุนไพร 3 อย่างขึ้นไปอยู่แล้ว และตนมีประวัติคนไข้ที่รักษาเกิน 100 คน แต่ในแง่ของกฎหมาย เวลาที่หมอพื้นบ้านเสนอมักจะถูกกระทรวงระงับแทบทุกเรื่อง ทำให้หมอยาพื้นบ้านต้องรักษาคคนไข้แบบใต้ดิน จึงควรปล่อยให้คนไข้เป็นผู้ตัดสินใจเลือกการรักษาเอง โดยจัดอบรมหมอยาพื้นบ้านอย่างจริงจังเพื่อความถูกต้องในเรื่องขั้นตอนของการรักษาที่ได้ผลจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุยอดผู้ลงทะเบียนเพื่อใช้กัญชารักษาโรคทั้งหมด 139,977 คน เฉลี่ย 400 คน ต่อจังหวัด ผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กทม. นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และปทุมธานี อาการของผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ มะเร็ง โรควิถีโปลา โรคซึมเศร้า และอัลไซเมอร์</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p> <p>มติชน ข่าวสด</p>	<p>โคเวต้า รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากพรรคร่วมรัฐบาล เปิดเผยว่า การจัดสรรโคเวต้ารัฐบาลในส่วนของพรรคภูมิใจไทย คาดว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน</p> <p>เดอะเนชั่น เว็บไซต์</p> <p>เนชั่น มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์นิวส์ทีวี กรม</p> <p>ประชาสัมพันธ์ ผจก.</p> <p>ออนไลน์ เว็บไซต์ไทย</p> <p>โพสต์</p> <p>มติชน</p>	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสทวิลล์ กทม. ตั้งแต่ 10.30 น. เป็นต้นไป ว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ให้ความสำคัญสุขภาพปอด ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ เฝापอด" โดยทุก 4 วินาที จะมีคนตายจากบุหรี่ 1 ราย ขณะที่คนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 7 หมื่นราย ที่น่าห่วงคืออัตราการสูบบุหรี่ในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้น พบว่าเด็กไทยร้อยละ 10 ดิบบุหรี่ ช่วงอายุ 10 ปี สำหรับภาษิบุหรี่อัตราใหม่จะชะลอไปเป็นปี 2563 และรัฐบาลมีนโยบายควบคุมยาสูบอื่นๆ ชัดเจน เช่น การบังคับใช้กฎหมาย ล่าสุดออกประกาศกำหนดสถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมมากกว่า 100 สถานที่ ส่วนกรณีหนังสือลับถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ล้มคดีฟ้องบริษัท ฟิลลิป มอริริสา ยืนยันว่าเมื่อเป็นคดีแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไป</p> <p>นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า เมื่อปี 2531 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ คือผู้ริเริ่มให้บุคลากรของสธ.ควบคุมยาสูบในประเทศไทย โดยให้ร่างแผนควบคุมยาสูบเสนอกรม.เพื่อให้ความเห็นชอบ และเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในทำเนียบรัฐบาลทั้งในและนอกห้องประชุม ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2562 เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ป่วย เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรของสถาบันฯ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และเกิดการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คมชัดลึก ไทยรัฐ</p>	<p>ไฟไหม้สารเคมีในเรือบรรทุกสินค้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวถึงการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้เรือขนถ่ายสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ว่า กำชับนพ.สสจ.ชลบุรีติดตามสถานการณ์การดูแลประชาชนทั้งด้านการรักษาผู้ได้รับผลกระทบและเฝ้าระวังสุขภาพผู้ป่วยในรพ. รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการรักษาตั้งแต่ 25-27 พ.ค. ในรพ. 6 แห่ง ได้แก่ รพ.แหลมฉบัง รพ.วิภาวดี รพ.สมเด็จพะบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.สมิติเวช ศรีราชา รพ.พญาไท ศรีราชา และรพ.บางละมุง รวมทั้งหมด 228 ราย ส่วนใหญ่มีอาการแสบร้อนตามใบหน้า ร่างกาย ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ กลับบ้านได้ 153 ราย นอกจากนี้ สคร.ที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ส่งทีมสอบสวนโรคตรวจสอบสวนและเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ รวมถึงทีม</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สอบสวนผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. และเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนชุมชนบ้านนาและชุมชนบ้านแหลมฉบัง เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนต่อไป</p> <p>- ที่จตุรัสเรื่องร้องทุกข์ บริเวณหน้าสนง.เทศบาลนครแหลมฉบัง มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ไม่ต่ำกว่า 800 ราย โดยมีการนำหลักฐานต่าง ๆ อาทิ ใบรับรองแพทย์ และ ค่ารักษาพยาบาล ภาพถ่ายทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย มายื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทเดินเรือ</p>
ไทยโพสต์	<p>ความปลอดภัยในสถานพยาบาล</p> <p>- เสนอบทความ นางอังคณา นีละไพจิตร ประธานคณะกรรมการงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า ตามหลักสากล รพ. และบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพ โดยการไม่ใช้ความรุนแรง ดังนั้น ภาครัฐต้องมีมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว เช่น การแจ้งรพ.ให้เพียงพอ อีกทั้งต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้เข้ามาก่อเหตุ</p>
มติชน กรุงเทพธุรกิจ	<p>บริการสาธารณสุขพื้นที่ EEC</p> <p>- เสนอข่าว นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการ คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยภายหลังการประชุมคกก. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ก.ดิจิทัลฯ ได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) โดยอาศัยกลไก Big Data Analytics เพื่อให้เกิดประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบและใช้ในเชิงวิเคราะห์ โดยทีมงานได้เริ่มพัฒนารอบแนวทางด้านข้อมูล เพื่อการจัดสรรทรัพยากรด้านบริการสุขภาพให้เหมาะสมตรงกับความ ต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงจุด ยกย่องการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อีอีซี โดยระยะสั้น จะเน้นเรื่องการนำข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่แล้ว เช่น การเบิกจ่ายประกันสุขภาพจาก สปสช. สำนักงานการสารสนเทศบริการสุขภาพ และ สธ. ข้อมูลผู้ป่วยของสถานบริการที่มีความพร้อม และข้อมูลประชากร ตำแหน่ง ที่ตั้งโรงงาน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาวิเคราะห์และจัดทำระบบนำร่อง เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลเบื้องต้น เน้นปัญหาการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพและความเสี่ยงการเป็นโรค เป็นต้น คาดว่าในเดือนมิ.ย. จะนำผลวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูลปรึกษากับ สธ. และ สปสช. เพื่อพัฒนาโมเดลคณิตศาสตร์เชิงทำนายต่อไป และยังได้เริ่มจัดรายการข้อมูลทางด้านสาธารณสุขสำคัญ ทั้งข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บเพื่อเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลการวิเคราะห์ในระยะยาวต่อไป</p>
แนวหน้า	<p>เครื่องดีมมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์</p> <p>- เสนอข่าว นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดีมมอลต์ไทย กล่าวถึงการเก็บภาษีเครื่องดีมมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ว่า หากมีการปรับโครงสร้างภาษีสินค้ากลุ่มนี้จริง ผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือ แต่ควรจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าเครื่องดีมมอลต์ที่มีแอลกอฮอล์ และควรครอบคลุมเครื่องดีมมอลต์ประเภทอื่น ๆ ด้วย</p>
ข่าวสด	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ หากประชาชนดูแลตนเองและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอจะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม และภาวะน้ำหนักเกิน</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเองตามหลัก FAST คือ F = Face ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก A = Arm อาการแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง S=Speech ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก และ T= Time เวลาที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง อาการมักเกิดอย่างเฉียบพลัน ในรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว อาจเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเอง หรืออาจเกิดขึ้นหลายครั้ง ก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดอย่างถาวร</p>
สวท.,ทีวีช่อง 5	<p>โรคไข้วัดใหญ่</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทุกปีสธ.ได้เตรียมวัคซีนไข้วัดใหญ่ไว้บริการฟรีแก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กเล็ก 6 เดือน-2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ป่วยโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. โดยปีนี้ได้เตรียมวัคซีนไว้ 4 ล้านโดส จะเปิดให้บริการฉีดแก่กลุ่มเสี่ยงฟรี ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2562</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บมติชน	-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ เป็นประธานพิธีลงนาม MOU พัฒนาระบบกลไกการจัดการระบบการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองใหญ่ สู่มืองนำอยู่ ปลอดภัย ปลอดภัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่ต้นปี 2562 พบผู้ป่วย 10,379 ราย เสียชีวิต 2 ราย อัตราการป่วยในเขตเมืองสูงกว่าเขตชนบทถึง 3 เท่า และแพร่ระบาดตามสถานที่ทำงาน ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ รถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ
มติชน	ความปลอดภัยเครื่องเล่น-สนามเด็กเล่น -เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองกรมอนามัย เผย ผู้ประกอบการโรงเรียนต้องหมั่นตรวจสอบเครื่องเล่นเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็ก โดยเครื่องเล่นต้องมีการยึดติดกับพื้นอย่างแน่นหนา ไม่ชำรุด พื้นผิวของเครื่องเล่นต้องไม่มีรอยแตกหักหรือมีส่วนที่ยื่นออกมา ไม่ควรสูงเกิน 120 ซม. พื้นสนามเด็กเล่นต้องเรียบและปูด้วยวัสดุอ่อน ควรจัดพื้นที่สนามเด็กเล่นให้เป็นส่วน ทำรั้วรอบสนามเด็กเล่น ป้องกันไม่ให้เด็กแอบเข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ไทยรัฐ	โรคไขหูดับ -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีประชาชนใน จ.แพร่ และ จ.น่าน เกิดอาการผิดปกติและบางรายเสียชีวิตหลังรับประทานแฮมหมูปิด แนะนำให้ปรุงเนื้อหมูให้สุกด้วยความร้อนจนเนื้อไม่มีสีแดง รวมถึงเลือกซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน สะอาด ผ่านการตรวจจากโรงฆ่าสัตว์ หรือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มึกลิ่นคาว สีคล้ำ หรือมีลักษณะเป็นเม็ดสาคู หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูหนวก ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เลือดออกใต้ผิวหนังได้ ขอให้รีบพบแพทย์ทันทีและบอกประวัติการกินหมูปิดให้ทราบ
เว็บ newtv	โรคไขเลือดออก -เสนอข่าว พบผู้ป่วยไขเลือดออก 16 ราย ใน อบต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม เจ้าหน้าที่ และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบหมอกควันกำจัดขยะ ลดการแพร่ระบาด รวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยง ป้องกันน้ำขัง แนะนำทำความสะอาดให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังหมั่นตรวจสอบดูแลบุตรหลาน หากพบอาการป่วยผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์ทันที
เว็บ kapook	ร้องเรียน รพ. ไม่จัดการศพผู้ป่วย -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ สิงโต วชิรปกรณ์ (นายจิรวัดณ์ ดั่งมะตัน) โพสต์ภาพศพมีผ้าคลุมของรพ. และมีแมลงวันตอมจำนวนมาก ระบุว่า นำศพไปชันสูตรการเสียชีวิตที่รพ. เมื่อญาติจะขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน รพ. ไม่ให้นำศพออกเนื่องจากไม่ใช่ญาติสายเลือดโดยตรง ส่วนตนทำงานอยู่ อ.โนนสูง ห่างออกไป 100 กม. ไม่สะดวกมารับศพภายในเวลา 18.00 น. จึงมารับศพในวันรุ่งขึ้นและพบว่ารพ.ปล่อยให้ศพมีสภาพดังกล่าว จึงขังใจที่ รพ. ไม่มีการฉีดฟอร์มาลิน และเก็บไว้ในห้องเย็น
เว็บ sanook	-เสนอข่าว นพ.พัฒนา เบ้าสาทร ผอ.รพ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ระเบียบของ รพ. ไม่มีกำหนดว่าห้ามญาตินำศพออกจากรพ.หลังจากเวลา 18.00 น. หากญาตินำหลักฐานมาแสดงถูกต้องครบถ้วน สามารถนำศพออกจากรพ. ได้ตลอดเวลา ซึ่งรพ.ไม่มีห้องเย็นเก็บศพ หากจำเป็นต้องส่งไปเก็บที่รพ.มหาราชนครราชสีมา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รพ. จะนำมาทบทวน วางแนวทางการปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจและมีความชัดเจนต่อไป
เว็บมติชน	-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์ นพ.สจ.นครราชสีมา ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว และให้ รพ.ครบุรีรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบโดยเร็ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมสอบข้อเท็จจริง ส่วนมาตรการเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตและข้อเท็จจริงต่างๆ จะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้ง
ไทยรัฐ มติชน	จัดสัมมนาแพทย์แผนจีน -เสนอข่าว ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดสัมมนา “วัฒนธรรมแพทย์แผนจีนสากล และเทคโนโลยีใหม่ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1” และพิธีลงนาม MOU สัตยาบันทางวิชาการ ระหว่างศูนย์แพรววัฒนธรรมแห่งประเทศจีน, สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นพ.มรุต จิระเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุว่า แพทย์แผนจีนเป็นทั้งวัฒนธรรม และศาสตร์การดูแลสุขภาพสุขภาพมานานนับพันปี และขยายสู่ประเทศอื่น รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนอีกด้วย ด้านนางห้วง กุ้ย หัว เลขธิการสมาคมแพทย์แผนจีน เปิดเผยว่า วันนี้อุตสาหกรรมแพทย์แผนจีนพัฒนาก้าวไกลมาก

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้ขณะนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการส่งออกสารออกฤทธิ์ทั้งจากพืชและสัตว์เป็นอันดับ 2 ของโลก



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch